
FORSÆTISNEFND 13. september 2019: Fyrirspurn forseta borgarstjórnar um kostnað 
við hvern borgarstjórnarfund - R19090152

Hver hefur verið dæmigerður kostnaður vegna eins borgarstjórnarfundar það sem 
af er kjörtímabili? Átt er er við kostnað vegna greiðslna til verktaka, s.s. vegna 
útsendinga, kostnað vegna veitinga, launakostnað vegna yfirvinnu starfsfólks og 
annar kostnaður sem fellur til vegna eins fundar. Hver má ætla að kostnaður yrði 
fundum borgastjórnar ef ákveðið yrði að þeir myndu ekki standa lengur en til  kl. 
18:00?


